

spruce

Furniture Care Guide



Spruce ตั้งใจที่จะส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในสภาพเหมือนใหม่ที่สุดให้แก่ลูกค้าที่ทำการเช่าทุกครั้ง ในทุกครั้งที่สิ้นสุดระยะเวลาการเช่า เมื่อได้รับสินค้าคืนมา เราจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น รวมถึงซ่อมบำรุงบางจุดที่อาจชำรุดจากการใช้งาน เพื่อที่จะได้ส่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นต่อไปให้บ้านหลังถัดไปในสภาพที่ดีและเหมือนใหม่ที่สุด

เพื่อช่วยให้การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ระหว่างการเช่า เป็นเรื่องที่คุณสามารถเข้าใจและทำตามได้ง่าย เราได้จัดทำคำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับวิธียืดอายุการใช้งานและบำรุงรักษาของเฟอร์นิเจอร์



การดูแลทั่วไป

การใช้ผ้าสะอาดเช็ดหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเบาๆเป็นประจำจะช่วยดูแลรักษาและยืดอายุเฟอร์นิเจอร์ให้ดูใหม่อยู่เสมอ คุณไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในบริเวณที่โดนแดดจัดหรือใกล้กับช่องระบายอากาศ เพราะอาจทำให้เฟอร์นิเจอร์ซีดจางหรือแตกกรอบเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ

เฟอร์นิเจอร์ไม้

วิธีการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้นที่สามารถทำได้เป็นประจำคือ การปิดฝุ่นด้วยผ้าแห้ง ในกรณีที่มีน้ำหกใส่เฟอร์นิเจอร์ แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ชั้เบาๆ บริเวณที่เปียก จากนั้นตามด้วยผ้าแห้ง ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้เฟอร์นิเจอร์เสียหายได้

แนะนำให้ใช้แผ่นรองแก้ว แผ่นรองจาน และแผ่นรองเมาส์อยู่เสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้งานหรือถูกความร้อน



โซฟาและผ้าสิ่งทอ

กรณีที่มีรอยเปื้อนให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ชุบเบาๆ จากขอบด้านนอกของบริเวณที่เป็นรอย เข้าไปยังกึ่งกลาง จากนั้นซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาด เนื้อนุ่ม ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดทั้งที่เป็นสูตรน้ำหรือแบบเข้มข้น เพราะอาจทำให้เฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนสีหรือเกิดรอยเปื้อนยิ่งกว่าเดิมได้

พรม

ดูแลรักษาพรม ด้วยการวางในบริเวณที่ไม่โดนแสงแดดจัดโดยตรง คุณควรกวาดหรือดูดฝุ่นเป็นครั้งคราว เพื่อลดฝุ่นที่สะสม รวมทั้งสลับเปลี่ยนพรมผืนที่ใช้เพื่อยืดอายุการใช้งาน

หนัง

เพื่อรักษาคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์หนัง โปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวังการสัมผัสครีม โลชั่น หรือของเหลวเป็นเวลานาน เพราะหนังเป็นวัสดุที่มีรูพรุน และบางชิ้นอาจไม่ได้มีการเคลือบผิวเอาไว้ ทำให้หนังสามารถดูดซึมของเหลว และความมันไฉฉานเกิดเป็นรอยเปื้อนที่เช็ดไม่ออก การดูแลรักษาเครื่องหนังเบื้องต้น ทำได้ด้วยการปิดฝุ่นและหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารเคมีเป็นส่วนผสม



โลหะ การทำความสะอาดวัสดุหรือพื้นผิวโลหะ สามารถใช้ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียด หรือผ้านุ่มๆ ในการทำความสะอาดก็เพียงพอแล้ว ไม่ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือสารทำลายอื่นๆ บนพื้นผิวโลหะโดยเด็ดขาด

หิน ควรใช้แผ่นรองจานหรือแผ่นรองแก้วทุกครั้ง เมื่อใช้สิ่งของที่อาจขีดข่วนพื้นผิวของหิน คุณสามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นหินโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หากมีน้ำหกหรือหยดบนพื้นผิวควรรีบซับทำความสะอาด เพื่อป้องกันคราบฝังลึก โปรดระมัดระวังอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกรด เพราะอาจจะกัดกร่อนหรือทำให้สีหมองลง



กระจกและคริสตัล

กระจกและคริสตัลสามารถทำความสะอาดด้วยการเช็ดเบาๆ ด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำหรือน้ำยาเช็ดกระจก แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดก่อน แล้วค่อยเช็ดแก้ว ไม่ควรใช้วิธีฉีดพ่นบนพื้นผิวโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณการฉีดพ่นที่มากเกินไป ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่พื้นผิวอื่นๆ ข้างเคียง

โคมไฟ

ปิดฝุ่นด้วยผ้านุ่มแห้งเพื่อลดฝุ่น

การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน

หากคุณบังเอิญทำเฟอร์นิเจอร์เสียหายในระหว่างการเช่า สามารถส่งอีเมลพร้อมรายละเอียดและรูปถ่ายส่วนที่เสียหายมาหาเราที่ help@sprucesimple.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ sprucesimple.com

